



ประกาศองค์การตลาด

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ชุดโปรแกรมจัดการ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

ด้วยองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ชุดโปรแกรมจัดการ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๖๔๐,๕๐๐.-บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้:-

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะสอบราคาจัดซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัดซื้อครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น และผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจากองค์การตลาดแล้ว จึงจะมีสิทธิเป็นผู้เสนอราคา

กำหนดดูสถานที่ วันที่... หากผู้ใดไม่มาดูสถานที่ถือว่ายอมรับเงื่อนไขขององค์การตลาด โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดรับและยื่นซองเอกสารสอบราคา โดยยื่นด้วยตนเองที่ แผนกจัดหาและพัสดุ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ๕๑/๔๗ ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ชุดโปรแกรมจัดการ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ได้ที่ แผนกจัดหาและพัสดุ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๘๘๒-๒๓๐๑-๖ ต่อ ๒๕ ได้ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายธีรวิช สุขสะอาด)

ผู้อำนวยการองค์การตลาด

